

แอทติโก้ ร้านอาหารในเวนิวส์ ได้รับเลือกจากไทยแลนด์ แอทเลออร์ ให้เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในปี 2560



แอทติโก้ ร้านอาหารในเวนิวส์ ได้รับเลือกจากไทยแลนด์ แอทเลออร์ ให้เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในงานเปิดตัวหนังสือแนะนำร้านอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ของปี 2560 แอทติโก้ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นสถานที่รวบรวมร้านอาหารที่ดีที่สุด โดยงานนี้จัดขึ้น ณ บริเวณ วอเตอร์ การ์เด้น ห้างสรรพสินค้า ดิเอมควอเทียร์ ในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ รัฐบาล การท่องเที่ยว และ ธุรกิจ โรงแรมต่างๆ พร้อมใจกันมาร่วมฉลองในคำชื่นชมของการมอบรางวัลให้กับร้านอาหารที่ดีที่สุดในปีนี้ด้วยความยินดี แอทติโก้ จะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือแนะนำร้านอาหาร โดยมี ปีเตอร์ เฟอร์ัน ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมและเซฟ โทมัส สมิต เซฟใหญ่ประจำโรงแรมและทีม นำเสนอเมนูตัวอย่างอาหารรสชาติเยี่ยมของ แอทติโก้ ให้กับแขกในงาน และแสดงให้เห็นว่าแอทติโก้เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

“การที่ได้เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ถือเป็นเกียรติพิเศษอย่างยิ่งสำหรับ แอทติโก้ และโรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ซึ่งพวกเราปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำครั้งนี้ เราต้องการให้แขกทุกท่านรวมถึงแขกใหม่ๆ ได้ลิ้มรสฝีมือจากเซฟของเราและชมบรรยากาศอันยอดเยี่ยม ณ ร้านอาหารชั้น 28 ในอนาคตอันใกล้” ปีเตอร์ เฟอร์ัน ผู้จัดการทั่วไปของ เรดิสัน บลู พลาซ่า กล่าว

###

เกี่ยวกับ แอทติโก้

ห้องอาหารแอทติโก้ตั้งอยู่บนชั้น 28 มอบบริการอาหารสไตล์ภัตตาคารจากอิตาลี อาทิ พาสต้า ยอคคี อันตีพาสตี และ สเต็กเนื้อนำเข้าหลากหลายชนิด รับประทานคู่กับไวน์ชั้นเลิศทั้งสไตล์ภัตตาคารแท้และสไตล์อิตาเลียน แอทติโก้นำเสนอบรรยากาศแบบภัตตาคารด้วยการตกแต่งสถานที่ให้มีทั้งโซนในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงระเบียงกลางแจ้งแบบเปิดโล่ง 2 โซนเพื่อให้แขกสามารถชื่นชมกับแสงสีของมหานครกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มตา ผู้มาเยือนสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศกหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท แอทติโก้เปิดบริการมื้ออาหารกลางวันเฉพาะวันจันทร์-เสาร์ เวลา 12.00 – 14.30 น. และบริการมื้ออาหารค่ำทุกวัน เวลา 18.00 – 23.00 น. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่านอีเมล info.bangkok.blu@radisson.com หรือโทรศัพท์ +66(0) 2

302 3333

เกี่ยวกับโรงแรมเรดิสสันบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

เรดิสสันบลู เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมชื่อดังระดับโลก ด้วยมาตรฐานการบริการที่ทันสมัย เต็มไปด้วยสีสันทัน และความน่าประทับใจ การันตีโดยปรัชญาการให้บริการแบบ Yes I Can! โรงแรมเรดิสสันบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยห้องพัก 290 ห้อง พร้อมการตกแต่งแนวร่วมสมัย มีห้องจัดประชุมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน รวมถึงห้องอาหาร บาร์ สถานที่และกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสุขุมวิท ใกล้กับศูนย์ประชุมนานาชาติ แวดล้อมด้วยย่านอาหารและแหล่งบันเทิงระดับไฮเอนด์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และแอร์พอร์ต ลิงค์ พร้อมสรรพเพื่อต้อนรับทั้งนักธุรกิจและแขกที่เสาะหาประสบการณ์การเข้าพักอย่างมีสไตล์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมเรดิสสันบลูได้ที่ www.radissonblu.com/plazahotel-bangkok

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

อาภาพรรณ วรมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, โรงแรมเรดิสสันบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

อีเมล: pr.bangkok.blu@radisson.com โทรศัพท์: 02- 302-3333 มือถือ: 087-499- 6585

เว็บไซต์: <http://www.venuesbkk.com>

รัชนีญา สุภัทท์นันท์กุล มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com โทร: 080-304-8870 เว็บไซต์: www.midas-pr.com